

TUỔI TRẺ VŨ THƯ XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, học nghề là đòn bẩy mà Huyện đoàn Vũ Thư áp dụng để tạo sức bật cho thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế. Làm chủ phần lớn các mô hình kinh tế, trang trại, gia trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thanh niên Vũ Thư đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế trên địa bàn.



Mô hình sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em của anh Tuấn Quốc Quân xã Phúc Thành.

Xuất phát điểm ban đầu chỉ là một thợ mộc lành nghề và số vốn 1,5 triệu đồng vay của ngân hàng, hơn 10 năm trước, chàng thanh niên Nguyễn Văn Tiếp, thôn Thái, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) vẫn mạnh dạn mở cơ sở sản xuất đồ gỗ truyền thống. Trải qua nhiều khó khăn, thậm chí có cả thất bại nhưng nhờ kiên trì và bản lĩnh, anh Tiếp từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ cơ sở nhỏ lẻ, đến nay, Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Khởi Tiếp của anh đã trở thành doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu trên thị trường. Năm 2016, doanh thu của doanh nghiệp đạt 24 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho gia đình và tạo việc làm cho 4 công nhân với mức lương từ 4,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Văn Tiếp chia sẻ: Những năm qua, tổ chức đoàn các cấp luôn đồng hành bằng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh, khích lệ, động viên đã tạo động lực lớn để anh quyết tâm cống hiến toàn bộ sức trẻ làm giàu cho gia đình, quê hương.

Mỗi người một cách làm, hướng đi riêng nhưng đã có rất nhiều đoàn viên, thanh niên Vũ Thư bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm để vượt khó vươn lên phát triển kinh tế ngay tại quê hương như anh Nguyễn Văn Tiếp. Anh Trần Đức Toàn, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Toàn huyện hiện có trên 47.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 tuổi, chiếm gần 40% lực lượng lao động địa phương. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên, nhất là thực hiện mục tiêu thanh niên là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, những năm qua, Huyện đoàn Vũ Thư đã phối hợp với tổ chức đoàn các cấp và các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Từ năm 2012 đến nay, Huyện đoàn phối hợp với các đơn vị, địa phương, nhà trường tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 7.000 lượt thanh niên, 25.831 học sinh; phối hợp tổ chức 7 lớp dạy tạo nghề điện dân dụng, cốt thép, hàn, dân giáo - cốt pha, sửa chữa xe máy, trồng cây cảnh, trồng nấm cho trên

400 thanh niên. Huyện đoàn chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn nắm bắt, rà soát kỹ từ đó định hướng cho từng đoàn viên thanh niên tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế phù hợp điều kiện thực tại địa phương. Đoàn thanh niên các cấp từ huyện đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thanh niên vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn hiện nay đạt trên 27 tỷ đồng cho 1.181 hộ vay đã tạo thuận lợi cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên có điều kiện sản xuất, kinh doanh. Nét khác biệt, để tạo động lực khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực thi đua phát triển kinh tế, những năm gần đây, cán bộ Huyện đoàn Vũ Thư và cán bộ đoàn ở nhiều đoàn xã, chi đoàn chính là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu tham gia các mô hình phát triển kinh tế như: mô hình trồng 3.500 bịch nấm linh chi; nhận gieo cấy 4ha đất nông nghiệp bỏ hoang, trồng 35ha cây vò đong, trồng bí xanh trên diện tích đất hoang hóa... Huyện đoàn đã thành lập

câu lạc bộ phát triển trang trại, gia trại; Đoàn xã Phúc Thành thành lập hợp tác xã thanh niên tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Những hoạt động thiết thực đã khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích của mỗi đoàn viên, thanh niên; cộng với hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật kịp thời của các tổ chức đoàn tạo sức bật cho thanh niên Vũ Thư vượt khó thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 18 trang trại, 205 gia trại, 270 cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ có hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình phát triển kinh tế trang trại của anh Lưu Đình Trọng, xã Việt Thuận; anh Bùi Hoàng Quốc Việt, xã Hòa Bình; anh Nguyễn Duy Bình, xã Hồng Lý; mô hình trồng nấm của anh Nguyễn Xuân Kiên, xã Việt Hùng, mô hình sản xuất dưa tre gắn với kinh doanh dịch vụ của anh Nguyễn Xuân Tiến, xã Vũ Đoài; sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, đồ gỗ, đồ chơi trẻ em của các anh Đào Đức Hưng (Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng), Nguyễn Văn Tiếp, xã Nguyễn Xá, Quân Quốc Quân, xã Phúc Thành... có lợi nhuận từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhờ nỗ lực cống hiến sức trẻ tham gia phát triển kinh tế, đoàn viên, thanh niên Vũ Thư không chỉ nâng cao rõ rệt đời sống kinh tế gia đình mà còn tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và có điều kiện thuận lợi đóng góp xây dựng quê hương.

Cùng với phát triển kinh tế, đoàn viên, thanh niên Vũ Thư còn nêu cao tinh thần xung kích tham gia các hoạt động phát triển xã hội như xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vì cuộc sống cộng đồng. Trong 5 năm qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã bảo vệ, làm mới 31km, tu sửa 36,1km đường giao thông nông thôn, đào đắp 52.000m³ đất góp phần chỉnh trang đồng ruộng; tham gia đi dời hơn 300 ngôi mộ vô danh ở các xứ đồng về quy tập tại nghĩa trang; làm mới, tu sửa 22 sân chơi thể thao tại các địa phương. Trong phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ năm 2012 đến nay, 2.000 thanh niên trên địa bàn huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ; hàng chục tổ tự quản an toàn giao thông, nhiều câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ma túy đã và đang được đoàn viên, thanh niên duy trì hoạt động có hiệu quả.

Xung kích trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tuổi trẻ Vũ Thư đang ra sức thi đua cống hiến sức trẻ với mục tiêu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, cùng cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện xây dựng Vũ Thư thành huyện nông thôn mới.

QUỲNH LƯU

Ông Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Những năm qua, các phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực sự là phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Đoàn viên, thanh niên đã trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để đáp ứng yêu cầu phát triển theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của đoàn cấp trên, tuổi trẻ Vũ Thư cần nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện, chuẩn bị tâm thế tự tin, sẵn sàng tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Anh Trần Đức Toàn, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư



Với mục tiêu là tổ chức tập hợp, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở sẽ thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng bộ máy, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chi đoàn vững mạnh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ đoàn, đặc biệt phát huy tối đa vai trò của người thủ lĩnh trong tập thể thanh niên ở mọi phong trào, hoạt động; đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động, phong trào để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trung An (Vũ Thư)



Thời gian qua, các phong trào hành động cách mạng: xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; công tác phụ trách đội và chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đoàn xã triển khai có hiệu quả. Toàn xã có 54 gia trại, đa số do thanh niên làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao; các phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới được tuổi trẻ tích cực hưởng ứng như làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng. 5 năm qua, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức đăng ký cho 246 nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; hơn 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động học tập, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên; phong trào hiến máu tình nguyện được tuổi trẻ Trung An tích cực tham gia, luôn vượt chỉ tiêu được giao... Nhiệm vụ của xã, toàn xã có 23 đoàn viên thanh niên được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó đã có 13 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng...

Anh Đào Xuân Thiên, đoàn viên thôn Nê Châu, xã Hòa Bình (Vũ Thư)



Thời gian qua, tổ chức đoàn đã có nhiều hoạt động phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Để thu hút, tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, liên hệ các nguồn vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế; đa dạng hóa, đổi mới phương thức sinh hoạt. Huyện đoàn và các cơ sở đoàn quan tâm, ủng hộ để duy trì và phát triển các môn nghệ thuật truyền thống trong thanh thiếu nhi như hát chèo, hát dân ca... Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, để thanh niên đóng góp tích cực hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

HÀ THANH - PHƯƠNG ANH



Đoàn thanh niên xã Song An (Vũ Thư) tổ chức phun thuốc trừ sâu giúp gia đình chính sách neo đơn.

Vấn sinh năm 1984, chưa lập gia đình nhưng một mình quản lý đàn bò sinh sản 28 con trên diện tích hơn 2ha. Ngôi trong ngôi nhà giữa cánh đồng cỏ, Văn chia sẻ: Trước kia, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên bố và 3 chị em Văn vào Đăk Lăk sinh sống, làm việc, chỉ có một mình mẹ ở quê. Tốt nghiệp đại học, Văn công tác tại một số ngân hàng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn bố con Văn thuyết phục mẹ vào miền Nam để gia đình đoàn tụ nhưng mẹ không đồng ý. Bởi vậy, Văn quyết định về quê. Văn bảo, ý định làm giàu từ nông nghiệp có trong cô từ rất lâu rồi. Ban đầu, cô và gia đình dự định làm ở Đăk Lăk. Song do hoàn cảnh gia đình, rồi nhận thấy sự quan tâm, ủng hộ, các chính sách ưu đãi của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện đổi mới đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên Văn quyết định mang giấc mơ làm giàu về quê. Năm 2012, gia đình Văn thuê đất của các hộ dân, bắt đầu xây dựng chuồng trại, đồng cỏ. Năm 2015, khi cơ sở vật chất hoàn thiện, Văn nghĩ việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư mua 25 con bò sinh sản giống bò lai Sind bắt tay vào chăn nuôi. Khi ấy, Văn quên hết số tiền cả gia đình có được, rồi

Bỏ thành phố VỀ NUÔI BÒ

Từ bỏ công việc với mức lương cao ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Bùi Thị Vân, cử nhân ngành tài chính ngân hàng lại về quê ở thôn Lại Xá, xã Minh Lăng (Vũ Thư) nuôi bò sinh sản với ước mơ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

vay thêm vốn đầu tư cơ bản vào nuôi bò khoảng 2 tỷ đồng. Từ khi quyết định mang bằng đại học về "treo cửa chuông bò", nhiều người bảo Vân, nếu bỏ ý định làm cô nuôi bò thì việc gì phải học đại học, mà lại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, vốn chẳng có gì ăn nhập với chăn bò. Văn chia sẻ: Những kiến thức chuyên ngành học ở đại học không giúp ích trực tiếp trong công việc cắt cỏ, cho bò ăn, dọn chuồng bò... nhưng trí thức không bao giờ thừa, không giúp cho mình trong việc này thì sẽ giúp cho mình trong việc khác.

Từ các mối quan hệ, hiểu biết khi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi về quê, Văn lặn lội đến thăm, học hỏi kinh nghiệm tại các trang trại nuôi bò ở Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), Bình Dương, Vũng Tàu, rồi Ba Vì (Hà Nội)... Văn bảo: Chăn bò, cắt cỏ... mới nghe thì tưởng là đơn giản, nhưng giờ bước vào phải học hỏi rất nhiều, nhất là học từ những mô hình lớn, đã thành công, rồi học để còn biết cách nhân giống, chăm sóc để bò không bị bệnh. Đàn bò của Văn được nuôi bằng rơm, rạ, cỏ và cám gạo. Mỗi ngày, Văn dành khoảng 2

tiếng đồng hồ buổi sáng để cắt cỏ, thuê một nhân công cùng mình chăm sóc đàn bò, dọn dẹp chuồng trại, chăm đồng cỏ và trả lương hàng tháng. Mỗi tuần một lần, Văn phun thuốc khử trùng, hàng ngày đều vệ sinh chuồng bò bảo đảm sạch, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Một cô gái chưa có gia đình, chủ một trang trại ngày, đêm bên đàn bò ở giữa cánh đồng nhưng vui, không có gì đáng lo ngại, bởi theo cô muốn thành công phải mạnh mẽ, tự lập, quyết đoán, không ngại khó, ngại khổ.

Hơn 1 năm đầu tư chăm sóc, hiện tại, đàn bò của Văn đã có thêm 8 bê con, nhiều con đang mang thai. Văn cười bảo: có 7/8 con bê là bê được. Minh phải học hỏi thêm kinh nghiệm cách chọn con giống, cách chăm sóc, chọn thời điểm, kỹ thuật, con đực phối giống... để những lần tới, tỷ lệ bê cái nhiều hơn, rồi cũng phải học cách trồng, chăm sóc cỏ không sử dụng phân hóa học để chăn nuôi an toàn. Văn kể: Khi bắt đầu nuôi bò, Văn trồng cỏ đều bị chết, phải trồng lại 4 lần. Bò không có đủ thức ăn nên sinh trưởng, phát triển chậm hơn so với dự định mấy tháng. Hiện tại, đàn bò chưa mang lại thu nhập nhưng Văn đã có nguồn thu lãi từ nuôi gà cạo, chim bồ câu, cả mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng.

Dự định của Văn sẽ nhân đàn bò lên khoảng 200 con, chăn nuôi theo chu trình khép kín từ chọn con giống, trồng cỏ cho bò ăn đến cung ứng sản phẩm chế biến từ thịt bò tới tận tay người tiêu dùng. Sau đó, Văn nuôi giun quế, nuôi gà, nuôi lợn, chim, cá, trồng rau cung cấp nông sản sạch ra thị trường. Với mô hình khởi nghiệp chưa có lãi, còn gặp một số khó khăn nhất định nhưng Văn chưa bao giờ

hối hận về quyết định của mình. Văn chia sẻ: Minh hạnh phúc vì mỗi sáng được hít thở không khí trong lành, yên bình ở ngay quê hương, hạnh phúc khi nhìn thấy đàn bò khỏe mạnh, sinh trưởng, phát triển tốt.

Trong câu chuyện của mình, Văn cảm ơn cán bộ Huyện đoàn đã luôn đồng hành cùng Văn từ những ngày đầu lập trang trại. Từ thăm, động viên đến giới thiệu các mô

hình để Văn tham quan, học tập, giới thiệu các chuyên gia giúp Văn thêm kiến thức khoa học, thực tế trong chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi của Văn tuy mới bắt đầu nhưng khẳng định ý chí, nghị lực của một thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám dẫn đầu, là tấm gương sáng cho nhiều đoàn viên thanh niên học tập và làm theo.

XUÂN PHƯƠNG



Chị Vân chăm sóc đàn bò.